

ที่ BTS 2568/2560

วันที่ 16 มิถุนายน 2560

เรื่อง แจ้งการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง (ก) หนังสือของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ BTS 2419/2560 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การเข้าทำสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย – มีนบุรี) และสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว – สำโรง) กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และ  
(ข) หนังสือของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ BTS 2468/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบดังต่อไปนี้

(1) ตามที่เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหนังสือของบริษัทฯ ที่ BTS 2419/2560 เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ข้อตกลงร่วมกันของกิจการร่วมค้า บีเอสอาร์ เพื่อเข้าทำสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย – มีนบุรี) รวมถึงส่วนต่อขยายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว – สำโรง) รวมถึงส่วนต่อขยายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) นั้น

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“STEC”) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“RATCH”) ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนจำนวน 2 บริษัท ชื่อ “บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด” และ “บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด” โดยบริษัทฯ STEC และ RATCH ถือหุ้นในแต่ละบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 75 ร้อยละ 15 และร้อยละ 10 ตามลำดับ ทั้งนี้ ทั้งสองบริษัทดังกล่าวมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

(2) ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทร่วมทุนที่จะจัดตั้งขึ้นภายใต้ข้อตกลงร่วมกันของกิจการร่วมค้า บีเอสอาร์ เข้าทำสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู รวมถึงส่วนต่อขยายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (“ธุรกรรมการได้มาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู”) และสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง รวมถึงส่วนต่อขยายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (“ธุรกรรมการได้มาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง”) ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ รฟม. และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาต่อรองสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู รวมถึงส่วนต่อขยายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง รวมถึงส่วนต่อขยายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ตลอดจนมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่อง ในนามของบริษัทร่วมทุน เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และธุรกรรมการได้มาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ในวันนี้ (16 มิถุนายน 2560) บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู รวมถึงข้อผูกพันเกี่ยวกับส่วนต่อขยายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง รวมถึงข้อผูกพันเกี่ยวกับส่วนต่อขยายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง กับ รฟม. แล้ว ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามข้อผูกพันเกี่ยวกับส่วนต่อขยายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และส่วนต่อขยายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนั้น รฟม. และบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (แล้วแต่กรณี) ตกลงจะดำเนินการให้ถูกต้องตามกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

---

นายศิริ กาญจนพาสน์  
ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร